
    สำเนา  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 
ในวันศุกรท์ี ่31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน ประธานสภา อบต.เมืองน้อย สุพัฒน์   อุ่นอ่อน  
2 นายไพรัตน์   เหมือนมาตย์ รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย ไพรัตน์   เหมือนมาตย์  
3 นายชุมแพ  คำเพราะ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.1 ชุมแพ  คำเพราะ  
4 นางสมนึก   ทางทอง สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.2 สมนึก   ทางทอง  
5 นายประมวน ประสงค์ศิลป์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.4 ประมวน ประสงค์ศิลป์  
6 นางสุภัทรธนัน  คำศรี  สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 สุภัทรธนัน  คำศรี   
7 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.7 เปรม  ทาระ   
8 นายเสร็จ  เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 เสร็จ  เขียวอ่อน  
9 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 รุ่งทิพา   กรมพะไมย  

10 นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 ประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม  
 

ผู้ไม่มาประชุม  -  ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.ร้อยตำรวจเอกดำรงค์  เหรียญตะคุ นายก อบต.เมืองน้อย 

2.นายสมาน  สืบเสน    รองนายก อบต.เมืองน้อย 
3.นายสุรธีร์   เทพบุรี   รองนายก อบต.เมืองน้อย 
4.นางมัจฉา   พิมพา   เลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย 
5.พันจา่ตรปีระทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย 
6.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
7.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8.นายโยธิน   บัวทอง   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
9.นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม   หัวหน้าสำนักปลัด 
10.นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
11.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรชำนาญการ 

 
 

ประธานสภาฯ -เรียนท่านนายกอบต.เมืองน้อย รองนายกอบต.เมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย  
ท่านปลัด อบต.เมืองน้อย  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบต.เมืองน้อย  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาอบต.เมืองน้อย ในสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 
ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม  2567 ตามกำหนดการจะเริ่มประชุมตั้งแต่ เวลา 
09.30 น. เป็นต้นไป จากการตรวจนับจำนวนสมาชิก มีสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย ลงชื่อเข้า
ร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุม   กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม่มีเรื่องแจ้ง 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ -เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  แถลงรายงานผลการตรวจรายงานการ

ประชุมต่อที่ประชุม 
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นายเปรม  ทาระ -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ  ตามที่ 
ประธานคณะกรรมการ   ประธานสภา อบต.เมืองน้อย  จัดส่งรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย ในสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วจัดทำ
สำเนารายงานการประชุมซึ่งได้ตรวจสอบแล้วอย่างน้อยสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อน  เวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลรับรองรายงานการประชุมนั้น  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อย ซึ่งผลการตรวจรายงานการประชุมไม่มีการแก้ไข
ถ้อยคำในรายงานการประชุมครับ  

ที่ประชุมฯ  -รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์           
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม(ไม่มี) 
ประธานสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยท่านใด ยื่นกระทู้ถามทั่วไปมายัง 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปี 2567  ตามโครงการขอ
จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567 (สำนักงานปลัด) ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตาม 
ข้อ 97 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  

     4.1.1 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 เฟส 20 กิโลวัตต์  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย งบประมาณ 543,200 บาท     

ประธานสภาฯ  -เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองน้อยชี้แจงระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติการให้
ใช้จ่ายเงินสะสม 

พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ -ชี้แจงเงื่อนไขในการให้ใช้จ่ายเงินสะสมที่กำหนดไว้ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปลัด อบต.เมืองน้อย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 11385 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เรื่องซักซ้อมวิธีปฏิบัติ
ตามระเบียบ โดยรายการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ทั้ง 2 รายการเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ใช้
เพ่ือให้การบริหารงานประจำในองค์การบริหารส่วนตำบล มิใช่ครุภัณฑ์จัดหาไว้สำหรับการ
บริการสาธารณะ และประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์และได้มีการนำส่งเงินสะสม
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้
มีการกันเงินสะสมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในระเบียบ ซึ่งมเีงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 7,288,842.63 บาท หลังจากกันเงิน
แล้วคงมีเงินสะสม ตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 
จำนวน 1,877,681.31 บาท ดังปรากฏตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ทั้ง 2 รายการเป็นเงินจำนวน 581,930 บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินสะสมที่
สามารถใช้จ่ายได้สูงสุดอยู่จำนวน 1,295,751.31 บาท 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ -เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้ดำเนินการนำเสนอเหตุผลความจำเป็น

และรายละเอียดโครงการฯ 
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ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงาน 
นายก อบต.เมืองน้อย     แสงอาทิตย์ ขนาด 3 เฟส 20 กิโลวัตต์ วงเงินงบประมาณ 543,200 บาท ใช้ในอาคาร

สำนักงาน อบต.เมืองน้อย  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าและเพ่ือสนองต่อนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรายละเอียดครุภัณฑ์และราคาตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก
งบประมาณ ปี 2566   

ประธานสภาฯ -เปิดโอกาสให้สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ได้เสนอขออภิปรายก่อนที่จะถามมติที่ประชุม 
นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม -เห็นด้วยกับการเสนอขอใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจัดหาระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.10 
นายชุมแพ คำเพราะ -เห็นด้วยกับการจัดหาระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.1 
นางสมนึก  ทางทอง -เห็นด้วยกับการจัดหาระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.2 
ประธานสภาฯ -กล่าวปิดการอภิปราย เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอขออภิปราย และนำเสนอต่อที่ประชุม

ให้มีการลงมติ 
ที่ประชุม -เห็นชอบให้มีการลงมติตามที่ประธานสภาฯเสนอ 
ประธานสภาฯ -ถามมติที่ประชุม ในการให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดหาระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

จำนวน 543,200 บาท 
ที่ประชุม -มีมติให้การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

4.1.2 โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองน้อย   งบประมาณ 38,730 บาท 

ประธานสภาฯ -เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้นำเสนอเหตุผลความจำเป็นและ
รายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคาร
สำนักงาน อบต.เมืองน้อย 

ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
นายก อบต.เมืองน้อย เพ่ือบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยใน

การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการป้องกันทรัพย์สินมิให้เสียหายหรือสูญหาย วงเงิน
งบประมาณ 38,730 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ มีดังนี้ 
ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประกอบด้วย 
4.1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย แบบ  Smart Outdoor Camera WiFi 2 MP 
(แบบติดตั้งภายนอกกันแดดกันฝน) แสดงภาพสีตลอด 24 ชั่วโมง หมุนได้-พูดได้ตอบได้ 
จำนวน 8 ตัว  ราคา 23,600 บาท 

   4.1.2 อุปกรณ์บันทึกภาพชนิด wiFi  ไม่น้อยกว่า 8 ch  ราคา 3,890 บาท 
   4.1.3 HDD WD ไม่น้อยกว่า 2TB บันทึก  ราคา 2,890 บาท 
   4.1.4 สาย LAN CAT5 ไม่น้อยกว่า 10 เมตร ราคา 350 บาท 
   4.1.5 ท่อขาวเดินสาย+สายไฟพร้อมอุปกรณ์+กล่องกันน้ำ   ราคา  4,500 บาท 
   4.1.6 ค่าบริการติดตั้ง+อุปกรณ์อ่ืนๆ ราคา  3,500 บาท 
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ตั้งตามราคาท้องตลาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปรากฏอยู่ในเกณ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืน ๆ  ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาท้องตลาด
ด้านราคาปรากฏว่า ราคาตามท้องตลาดสืบราคาก่อนตั้งงบประมาณมีราคาถูกกว่า ด้าน
คุณภาพการใช้งาน เทียบเท่ากับมาตราฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เมื่อเทียบกันแล้ว จึงตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากประหยัดงบประมาณ และคุณภาพ 
ใกล้เคียงกัน จึงได้ตั้งราคาตามท้องตลาด 

ประธานสภาฯ  -เปิดโอกาสให้สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย  ได้เสนอขออภิปราย 
ประธานสภาฯ  -กล่าวปิดการอภิปราย  เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ขออภิปรายและเสนอต่อ 

ที่ประชุมให้มีการลงมติ 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ตามที่ประธานสภาฯเสนอให้มีการลงมติ 
ประธานสภาฯ -ถามมติที่ประชุมในการให้การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดวงเงิน 38,730 บาท 
ที่ประชุม -มีมติให้การอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ  -เชิญสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอ่ืน ๆ(ถ้ามี) 
พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ -แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ  
ปลัด อบต.เมืองน้อย  2567 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2078 ลง 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและเพ่ือเป็นการแจ้งเร่งรัดส่วนราชการ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการ  เพ่ือให้การก่อหนี้ผูกพันและการขอใช้จ่ายเงิน
เหลือจ่าย รวมทั้งการส่งคืนเงินงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทันภายใน
กำหนด 
-แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567 
-แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม อาสาพระราชทานปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 
2567 
-แจ้งเร่งรัดการเสนอคำของบประมาณ ตามแผนงาน เพ่ือประกอบการพิจารณา ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ปฏิทินกำหนดการจัดทำร่างข้อบัญญัติฯให้
หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายพรชัย เกียรติศักดากุล -แจ้งได้รับนโยบายจากท่านนายก อบต.เมืองน้อย ในการขอใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน 
นายช่างโยธา เฉพาะกิจ ปี 2567 โดยจะเสนอขอใช้เงินเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง

น้ำเต้า หมู่ที่ 4,10 สายหนองน้ำเต้าไปเขต อบต.อีปาด 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์ -เสนอแนะให้นายก อบต.เมืองน้อย ให้มีการดำเนินการก่อสร้างรั้วที่ทำการอบต.เมืองน้อย 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.3 เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหายการไม่มีรั้วทำให้มีการขับรถผ่านเข้าออกได้

ตลอดเวลา 
นายชุมแพ คำเพราะ -เสนอให้ทำหนังสือถึงกรมทางหลวง เรื่องอยากให้นำแม็คโครขนาดเล็กมาลอกคลองระบาย 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.1 น้ำ เนื่องจากน้ำไม่ไหล น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน อยากให้นายก อบต.เมืองน้อย 

พิจารณาด้วยครับ 
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นางสุภัทรธนัน คำศรี   -เสนอแนะนายก อบต.เมืองน้อย ให้มีการดำเนินการปรับ เกรด ถนนสายจากบ้านเมืองน้อย  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.6 หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองเทา เนื่องจากสภาพถนนในปัจจุบัน ผิวจราจรแคบ อาจจะไม่ปลอดภัย

สำหรับผู้สัญจร   
ที่ประชุม -รับทราบ 
นางสมนึก ทางทอง -เสนอแนะให้นายก อบต.เมืองน้อย พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.2 ซ่อมแซมถนนสายวงแหวนไปเส้นหนองหัวลิง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ในพ้ืนที่ 
นางสุภัทรธนัน คำศรี -เสนอต่อที่ประชุมให้มีการพัฒนาทางด้านจิตใจ เนื่องจากมีการพัฒนาด้านวัตถุมามากแล้ว   
ส.อบต.เมืองน้อย ม.6 การพัฒนาในหมู่บ้านจะอาศัยเฉพาะผู้นำฝ่ายเดียวคงไม่ได้ต้องอาศัยประชาชนช่วยเหลือด้วย

และอยากให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนโดยทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งได้มี
การศึกษาดูงานมาแล้ว 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -มีนโยบายหลายเรื่อง  ที่อยากจะทำแต่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ส่วนปัญหาน้ำท่วม  
นายก อบต.เมืองน้อย     ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1,8 คงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ได้ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปในปี 2567  
ประธานสภาฯ  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  และได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองน้อย  ครบถ้วนตามระเบียบวาระท่ีกำหนดแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่รักษาระเบียบ ข้อบังคับในการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอย่างดีจนทำให้การดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเมืองน้อย ในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดี ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   11.00  น.        
 (ลงชื่อ)   พ.จ.ต.  ประทวน   วราพุฒ  ผู้จดรายงานการประชุม 

            (ประทวน   วราพุฒ) 
                    เลขานุการสภา อบต.เมืองน้อย 

 
 

(ลงชื่อ)           สุพัฒน์    อุ่นอ่อน          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสุพัฒน์    อุ่นอ่อน) 
                               ประธานสภา อบต.เมืองน้อย  
 
(ลงชื่อ)      ชุมแพ  คำเพราะ     (ลงชื่อ)     รุ่งทิพา กรมพะไมย 
  (นายชุมแพ  คำเพราะ)     (นางสาวรุ่งทิพา กรมพะไมย) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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